

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Cùng với chủ trương thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc.



Dân quân binh chủng thành phố Thái Bình tham gia huấn luyện.

Là một trong hai huyện ven biển, Thái Thụy được xác định là hướng phòng thủ quan trọng của tỉnh và Quân khu 3. Địa phương đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng, củng cố tiềm lực mọi mặt cho tuyến ven biển. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Thẩm nhuần quan điểm xây dựng tiềm lực kinh tế là xây dựng nhân tố vật chất trực tiếp tạo ra sức mạnh của KVPT, huyện đã tập trung phát triển các ngành nghề tiềm năng, thế mạnh như nuôi trồng, khai thác thủy hải sản... Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2016 - 2018) đạt gần 16,6%/năm, cao hơn 0,16% so với kế hoạch. Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm xây dựng các công trình phòng thủ từ nguồn ngân sách địa phương. Từ năm 2008 đến nay, huyện đã tiến hành khảo sát thực tế và xây dựng 3 công trình phòng thủ trị

giá 5,2 tỷ đồng; đồng thời, nâng cấp, cải tạo trường bắn tại xã Thái Đô phục vụ công tác huấn luyện, hội thi, hội thao của lực lượng vũ trang huyện. Trong 10 năm (2008 - 2018), toàn tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng trên 20 công trình phòng thủ các cấp bảo đảm theo quy định của Bộ Quốc phòng... Trong đó, tỉnh ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu, quan trọng như sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trận địa phòng không, hệ thống thao trường huấn luyện và một số công trình mang tính lưỡng dụng... tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Tiềm lực và thế trận của KVPT tỉnh đã được xây dựng theo hướng "Cơ bản, liên hoàn, vững chắc", khả năng bảo vệ địa bàn, ứng phó với các tình huống quốc phòng, an ninh được nâng lên, đủ sức ngăn chặn, làm thất bại

âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện đầu tư hàng chục chương trình phát triển kinh tế, tỉnh luôn ưu tiên các dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tính lưỡng dụng cao để vừa giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong thời bình vừa để huy động, động viên trong thời chiến. Bộ CHQS tỉnh tập trung nghiên cứu, tham mưu với tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, bảo đảm hợp lý, hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với cơ quan chức năng tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát chặt chẽ việc khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về

quốc phòng, an ninh, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. 10 năm qua, toàn tỉnh đã hoàn thành quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 8,04%, năm 2017 tăng 11,12%, 9 tháng đầu năm 2018 tăng 11,35% so với cùng kỳ... tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT.

Để tạo thế và lực trong KVPT hiện nay, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, tập trung xây dựng bộ đội thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời, chú trọng kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng, ưu tiên bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên được xây dựng có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng chính trị cao, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặt trọng tâm vào việc xây dựng và tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh thành thực các phương án tác chiến, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật được trang cấp. Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn gắn với diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, sát thực tế.

Từ năm 2009 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh gắn với diễn tập các sở, ngành; đồng thời, chỉ đạo 8/8 huyện, thành phố tổ chức diễn tập cho 100% xã, phường, thị trấn. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 5/8 huyện, thành phố đã tổ chức diễn tập KVPT, 179/286 xã, phường, thị trấn đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Hiệu quả mô hình quản lý rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen

Lùn sọc đen (LSD) là bệnh nguy hiểm đối với lúa, gây thiệt hại lớn đến năng suất, sản lượng lúa ở vụ mùa năm 2009, vụ mùa năm 2017 của tỉnh ta. Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh và các huyện gắn mô hình, thu mẫu rầy lưng trắng gửi giám định. Qua các kỳ điều tra cho thấy mật độ rầy lưng trắng ở ruộng mô hình và ruộng nông dân áp dụng đúng các biện pháp phòng, tránh bệnh LSD thấp hơn so với ruộng đối chứng, đặc biệt ở giai đoạn phân hóa đồng (mật độ rầy lưng trắng ở ruộng mô hình là 11,4 con/m², ruộng tuân thủ đúng quy trình phòng, tránh bệnh LSD là 11,7 con/m², ruộng đối chứng là 2.372 con/m²). Tỷ lệ cây lúa bị nhiễm bệnh LSD ở ruộng mô hình và ruộng tuân thủ đúng quy trình chỉ xuất hiện rải rác; ở ruộng đối chứng bệnh xuất hiện từ giai đoạn đẻ nhánh rõ, tỷ lệ bệnh cao nhất của mô hình; 0,5ha diện tích áp dụng các biện pháp chỉ đạo phòng, chống bệnh LSD năm 2018 của tỉnh; 360m² đối chứng không xử lý hạt giống, không phun trừ rầy giai đoạn mạ và giai đoạn lúa đẻ nhánh. Ngoài việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh LSD theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp (xử lý hạt giống trước khi gieo để phòng, trừ rầy; phun tiến chân mạ trước khi cấy; giám sát chặt chẽ rầy lưng trắng; tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy cây lúa bị bệnh, phun trừ

rầy lưng trắng nếu có), mô hình có cán bộ kỹ thuật trực tiếp giám sát, theo dõi rầy vào bẫy đèn, điều tra, thu mẫu trong ruộng mô hình và các ruộng gắn mô hình, thu mẫu rầy lưng trắng gửi giám định. Qua các kỳ điều tra cho thấy mật độ rầy lưng trắng ở ruộng mô hình và ruộng nông dân áp dụng đúng các biện pháp phòng, tránh bệnh LSD thấp hơn so với ruộng đối chứng, đặc biệt ở giai đoạn phân hóa đồng (mật độ rầy lưng trắng ở ruộng mô hình là 11,4 con/m², ruộng tuân thủ đúng quy trình phòng, tránh bệnh LSD là 11,7 con/m², ruộng đối chứng là 2.372 con/m²). Tỷ lệ cây lúa bị nhiễm bệnh LSD ở ruộng mô hình và ruộng tuân thủ đúng quy trình chỉ xuất hiện rải rác; ở ruộng đối chứng bệnh xuất hiện từ giai đoạn đẻ nhánh rõ, tỷ lệ bệnh cao nhất của mô hình; 0,5ha diện tích áp dụng các biện pháp chỉ đạo phòng, chống bệnh LSD năm 2018 của tỉnh; 360m² đối chứng không xử lý hạt giống, không phun trừ rầy giai đoạn mạ và giai đoạn lúa đẻ nhánh. Ngoài việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh LSD theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp (xử lý hạt giống trước khi gieo để phòng, trừ rầy; phun tiến chân mạ trước khi cấy; giám sát chặt chẽ rầy lưng trắng; tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy cây lúa bị bệnh, phun trừ

Gia đình ông Nguyễn Thế Lương là một trong những hộ tham gia mô hình. Ông Lương cho biết: Vụ mùa năm 2017 gia đình tôi có 5/7 sào lúa bị nhiễm LSD, phải bừa tiêu hủy, thiệt hại lớn về sản lượng. Năm nay, được tham gia mô hình, tôi thấy lúa sinh trưởng và phát triển đồng đều hơn ruộng ngoài mô hình, nắm chắc nguyên nhân, triệu chứng bệnh, có thể tự tin phòng, trừ rầy lưng trắng và bệnh LSD ở các vụ sau.

Ông Trần Văn Thuận, Trưởng thôn Lợi Thành cho biết: Vụ mùa năm ngoái cả thôn thiệt hại khoảng 1/3 diện tích vì bệnh LSD, đến vụ mùa năm nay, qua tham đồng, đánh giá năng suất lúa ước đạt trên 2 tạ/sào. Mô hình không chỉ chứng minh hiệu quả trong bảo vệ lúa, nhóm nông dân trong mô hình còn trở thành những nông dân nòng cốt ở địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân khác quản lý rầy lưng trắng và bệnh LSD.

Từ những hiệu quả tích cực của mô hình, ngành Nông nghiệp đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai nhân rộng nhằm giúp nông dân nâng cao nhận thức về việc áp dụng các biện pháp quản lý rầy lưng trắng và bệnh LSD nhằm bảo vệ năng suất lúa.

LƯU NGÂN



Mô hình lắp đặt bẫy đèn để theo dõi mật độ rầy.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII. Để thực hiện thành công các nghị quyết, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp công đoàn tập trung nguồn lực và đổi mới phương thức hoạt động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào

thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Sau hội nghị, ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức học tập nghị quyết ở từng đơn vị để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

* Ngày 9/10, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Trong 1 ngày, gần 600 đại biểu là chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các công

đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác công đoàn, trong đó tập trung vào nội dung, phương pháp và nguyên tắc hoạt động của chủ tịch công đoàn và cán bộ công đoàn cơ sở; hoạt động kiểm tra của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở; việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác tài chính của công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe các chuyên đề về Luật An ninh mạng, giải pháp phòng ngừa các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện.

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN ĐÔNG HƯNG 19 TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Chiều ngày 9/10, Hội đồng đội huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Năm học 2017 - 2018, công tác đội và phong trào thiếu nhi huyện Đông Hưng luôn bám sát chương trình công tác của Hội đồng đội tỉnh, ngày càng thể hiện tính chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm hay, đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Các liên đội đã đồng loạt tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe", "Tiến bước lên đoàn";

58 liên đội tổ chức nói chuyện về truyền thống lịch sử về vang của đất nước. 100% các liên đội thực hiện nghiêm lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hàng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi... Đội viên toàn huyện đã thu lượm được 28.300kg giấy vụn, gần 110.000 vỏ lon bia, nước ngọt. 76 liên đội đảm nhận việc chăm sóc các khu di tích lịch sử, các đài tưởng niệm liệt sĩ tại địa phương; tổ chức vẽ sinh tại trường và đường làng ngõ xóm vào ngày 24 hàng tháng; trồng 233 bồn hoa, 1.186 cây xanh trong khuôn viên

trường, tại nơi công cộng của địa phương; quyền góp được gần 60 triệu đồng, 50 bộ quần áo, 4.200 quyển sách, vở và 16 chiếc xe đạp giúp đỡ đội viên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm học qua, toàn huyện có 82.000 giờ học tốt, đạt 73.000 điểm 10 qua các đợt thi đua; kết nạp trên 3.200 đội viên mới.

Tại hội nghị, 19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 đã được các cấp khen thưởng.

THU HIỀN

VŨ THƯ Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng ngày 9/10, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, miễn nhiệm ủy viên HĐND huyện và xem xét, quyết nghị một số cơ chế phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm đối với ông Trần Văn Hùng, nguyên Trưởng phòng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ủy viên UBND huyện do được hưởng chế độ hưu trí.

Trên cơ sở các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tổng Thìn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác tại UBND huyện Vũ Thư, các đại biểu HĐND huyện

đã tiến hành bỏ phiếu bầu theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Kết quả, ông Nguyễn Tổng Thìn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 5 tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác lập quy hoạch vùng huyện, điều

chỉnh quy hoạch giao thông, triển khai các thủ tục đầu tư tiến hành xây dựng một số công trình, dự án phục vụ mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới năm 2019; chủ trương cho phép thực hiện dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư hai bên đường số 2 xã Minh Quang; phê duyệt chủ trương bố trí kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng mở rộng trường bản huyện Vũ Thư và cơ chế hỗ trợ cát, đá đối với công trình đường trục xã đã được tính hỗ trợ xi măng ở hai xã Bách Thuận, Việt Hùng.

THU TRANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 9/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết công tác tài nguyên và môi trường 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

9 tháng đầu năm, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, trong đó triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ phục vụ phát triển

kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần ổn định chính trị tại địa phương. Sở đã chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành 36 văn bản quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện 4/6 nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh; hoàn thành trước và trong thời hạn quy định 61/61 nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; trình UBND tỉnh xem xét 169 hồ sơ giao đất,

chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn thời gian thuê đất, thu hồi đất, cho thuê đất, diện tích trên 258ha; cấp mới, cấp đổi trên 15.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; giải phóng mặt bằng 114 dự án. Trong công tác bảo vệ môi trường, Sở đã đề xuất, tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt và kinh phí hỗ trợ đầu tư lò đốt rác cho khu xử lý rác thải tập trung năm 2018 với tổng số tiền 23,5 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh giao, kiểm

tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 3 tháng cuối năm, ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung phối hợp giải quyết hợp pháp, vững chắc trong thực hiện thu đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải sinh hoạt; hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường...

MINH NGUYỆT

Truyền thông bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực

Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương phối hợp với Trường THCS Bình Định vừa tổ chức buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở

giới tới 415 học sinh và các thầy cô giáo.

Buổi truyền thông nhằm trang bị cho các em học sinh kiến thức về giới, bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực

gia đình; quyền, lợi ích của các thành viên trong gia đình, củng cố và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc... Đồng thời, thảo luận, triển khai các giải pháp cũng như những việc

bản thân các em học sinh cần làm để thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực.

Buổi truyền thông diễn ra sôi nổi, sinh động, đặc biệt là phần giao lưu ở chữ tìm hiểu về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực thu hút đông đảo các em học sinh tham gia.

HÀ DUNG